

WINTER SKI HOKKAIDO

NOBORIBETSU-NISEKO-OTARU-SAPPORO 5D3N

BY..THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

46,900.-

“สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 %”

กำหนดวันเดินทาง 01 - 05 ธันวาคม 2560

HOK01

วันแรกของการเดินทาง (1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C โดยสายการบินไทย (TG) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

23.45 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 670

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สองของการเดินทาง (2) ชิโตเซ่ - โนโบริเบตสึ - บ่อโคลนเดือดจิกอกูดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง (เคเบิ้ล) - ฟาร์มหมีสึน้ำตาล - นิเซโกะ

08.30 น. ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญี่ปุ่น และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบตสึ” เมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อนประจำภูมิภาคฮอกไกโด เพื่อนำท่านชมความแปลกของธรรมชาติที่ “จิกอกูดานิ” หรือ “หุบเขานรก” เป็นหุบเขาที่งดงาม ตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบตสึ เป็นบ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่กำมะถัน ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกำมะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง...

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa Shinzan) (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) ... เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ มีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เกิดขึ้นมาเพียง 2 ปี ภายหลังจากการเกิดแผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟอุสุในปี 1943 ปัจจุบันยังคงมีวันกำมะถันลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ ภูเขาไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟอุสุ นำท่านเปลี่ยนประสบการณ์ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพธรรมชาติอันงดงาม



ของทะเลสาบโทยะ ภูเขาโยเท ภูเขาไฟอุสุเองได้จากภูเขาไฟอุสุเอง... นำท่านชมแหล่งอนุรักษ์ “หมีสีน้ำตาล” พันธุ์หมีที่หาได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาจิน และหมู่เกาะคุรินเท่านั้น ... ภายในศูนย์อนุรักษ์ฯ จะมีพื้นที่สร้างบรรยากาศที่จำลองใกล้คล้ายคลึงกับธรรมชาติ สำหรับหมีสีน้ำตาลที่อยู่อาศัยมากกว่าร้อยตัวตื่นตากับความน่ารักของน้องหมีตัวเล็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบจนถึงหมีตัวโตอายุ 12 ขวบ ... และประหลาดใจกับหมีแสนรู้ ที่ทำท่าทางตลกๆ ให้ท่านชม เช่น ยกมือไหว้หรือนอนยกขาขอแอปเปิ้ลหรือกวักมือเรียก เพื่อแลกกับการได้กินแอปเปิ้ลหรือคุกกี้ ...อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาล พร้อมบันทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย... สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “เมืองนิเซโกะ” เมืองเล็กๆ อยู่ระหว่างภูเขา Niseko Annupuri และภูเขา Yotei เมืองนี้เป็นแหล่งสกีรีสอร์ทที่นิยมกันมากที่สุดในญี่ปุ่น เพราะมีหิมะคุณภาพดีตามธรรมชาติที่เป็นปุ๋ยฝอยละเอียดหรือ Powder Snow ซึ่งเหมาะแก่การเล่นสกี กิจกรรมอื่นๆ ในฤดูหนาว นอกจากนี้ยังมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ... สมควรแก่เวลานำท่านเข้าโรงแรมที่พัก ..อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณ สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น



ค่ำ **รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม**

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ/ “ออนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่ในไฮสตรัลญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NISEKO HILTON VILLAGE หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง (3) นิเซโกะ สกี รีสอร์ท - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี - ซัปโปโร SAPPORO STATION

เช้า **รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม**

นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานบนลานสกีที่ “นิเซโกะ” สกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น โดยเป็นที่รู้จักจากหิมะที่เป็นปุ๋ยนุ่ม มีพื้นที่ธรรมชาติอันงดงาม ลู่วิวกว้างที่มีระยะทางยาว ทุ่งหิมะปกคลุมสุดลูกหูลูกตา และกิจกรรมการเล่นสกีที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว และสำหรับผู้ที่แสวงหาความน่าตื่นเต้น นอกลานสกี ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ มักไม่พบในสกีรีสอร์ทในพื้นที่อื่นๆ ของญี่ปุ่น โดยผู้สนใจสามารถออกไปสำรวจพื้นที่ธรรมชาติได้ผ่านทางประตูพิเศษซึ่งมีกระจายอยู่รอบๆ บริเวณรีสอร์ทต่างๆ ... อิสระให้เลือกมุมมองใจกับการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หรือเพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมต่างๆ



อีกมากมาย ด้วยกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะละลานตาและสนุกสนานไปกับการเล่นสกีท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาและหิมะอันขาวโพลน กับกิจกรรมต่างๆ มากมายบนลานสกี อาทิ กระดานเลื่อนหิมะ สโนว์โมบิล สกี สโนว์บอร์ด **(มีให้บริการเฉพาะ Slade หรือ Tube เท่านั้น / หากท่านใดสนใจจะลงเล่นสกีก็สามารถเช่าชุดและอุปกรณ์ได้ ราคาไม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์สกี ครูฝึกสอน และกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี) ...**จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนย์กลางการค้าทางน้ำที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น ... ถึงเมือง “โอตารุ” เมืองที่ท่านจะได้สัมผัสกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการ ขนส่งสินค้า จากคลังสินค้า ในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ...ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอักษาศัยกับอาคารเก่าแก่ ริมหาดและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ... จากนั้นนำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ “นาฬิกาไอน้ำโบราณ” สไตลอังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ... ซึ่งเป็นของขวัญจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา มอบให้กับเมืองโอตารุ ... นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาทีและจะพ่นไอน้ำออกมาทุกๆ ชั่วโมง เหมือนกับนาฬิกาไอน้ำอีกเรือนที่ลอนดอน ... อีสาระให้ท่านเดินชมได้ตามอักษาศัย ... พร้อมนำท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับเครื่องประดับและตกแต่งที่ทำมาจากแก้ว มากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิ่งนัก ... หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะ พร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิต เครื่องแก้วด้วยช่างผู้ชำนาญการ ... อีสาระให้ท่านได้ “เลือกซื้อเลือกชม” สินค้าที่ผลิตจากเครื่องแก้วต่างๆ คิดไม่ผิดมือฝากคนทางบ้าน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด...เพื่อนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ “JR TOWER” ห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่และ โรงแรมที่สร้างเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟซัปโปโร (JR SAPPORO STATION) มีร้านค้ากว่า 600 ร้าน โรงภาพยนตร์ , โรงแรม และจุดชมวิวที่ชั้นสูงสุดชั้น T38 **(ไม่รวมค่าเข้าชม)** ที่สามารถชมวิวเมืองซัปโปโรได้ 360 องศา ซึ่งหากวันไหนอากาศดีก็จะมีมองเห็นได้ไกลถึงท่าเรือเมืองโอตารุ ภูเขามารุยามะ ภูเขาซันกากุ รวมทั้งสถานที่เล่นสกีอันเลื่องชื่อของเมืองนิเซโกะและสามารถชมวิวช่วงกลางคืนที่มีความงดงามเป็นพิเศษ..



ค่า **อีสาระอาหารค่ำตามอักษาศัย(ไม่รวมค่าบริการ)**

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI INN SAPPORO หรือเทียบเท่า



วันที่สี่ของการเดินทาง (4) ซัปโปโร - ตลาดโจโก - โรงงานซ็อกโกแล็ต - อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า - ศาลเจ้าซอกไกโด - ซ้อปปิงทานุกิโคจิ - มิตซุยะ เอาท์เล็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดโจโก” ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไป นอกตลาดขายส่งซัปโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ร้านค้าต่างๆ จำหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก หอยเชลล์ และยังมีผลผลิตอื่นๆในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แดงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล สินค้าที่ตลาดแห่งนี้มีราคาเหมาะสมไม่แพงมากนัก เช่นเดียวกับกับตลาดอื่นๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น อาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อคือ อาหารทะเลสดๆ เสิร์ฟพร้อมข้าว เรียกว่า **donburi ...** นำท่านเดินทางสู่ “โรงงานซ็อกโกแล็ต” สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของซอกไกโด เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้ “ซ็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ซ็อกโกแล็ตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียว ... ภายในโรงงานแห่งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม แบบจำลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการ การผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ



เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า” สร้างขึ้น ในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองซัปโปโร ทำให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์ การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม ... นำมาจากที่ทำการรัฐเมสซาชูเซตส์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โดยใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้ เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรม และสำหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น. นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าซอกไกโด” หรือเดิมชื่อ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมือง ซอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกป้องรักษาให้ชนชาวเกาะซอกไกโด มีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต ... แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำคัญสำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป ...สมควรแก่เวลานำท่านซ้อปปิง ณ ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่ กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร “ทานุกิ โคจิ” ที่มีความยาวกว่า 900 เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที่นำท่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆอย่างจุใจ อาทิ เช่น ร้านสินค้า 98 เชน ร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูกที่



มีให้เลือกหลากหลายแบบที่เริ่มต้นราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเครื่องสำอาง ร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสุนัข ร้านขายผลไม้พื้นเมือง ร้านเกมส์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ...จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ “มิตซูย เอทส์เล็ท” แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่รวบรวมของแบรนด์เนมชั้นนำราคาพิเศษให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Coach , G2000 เป็นต้น

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าบริการ)

นำท่านเข้าสู่ที่พักที่พักร AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง (5) สนามบินชิโตเซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ”

10.45 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ โดยเที่ยวบิน TG 671

16.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสถานะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน ***

*****หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*****

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง...



WINTER SKI HOKKAIDO

กำหนดวันเดินทาง 01 - 05 ธันวาคม 2560

อัตราค่าบริการ		ราคาต่อท่าน รวมตัวเครื่องบิน
ผู้ใหญ่	ท่านละ	46,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)	ท่านละ	42,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)	ท่านละ	42,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)	ท่านละ	35,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม	ท่านละ	6,000.- บาท

กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง และรบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะค่ะ

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป - กลับชั้นที่สนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
- ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายของมัคคูลเทสท์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าช้อปปิ้ง, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม // ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขการชำระเงิน

- ✓ สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
- ✓ ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

- 1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
- 2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
- 3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจำจากทั้งหมด
- 4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
- 5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด



6. ยกเว้นกรู๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น **CHARTER FLIGHT** จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตัวเครื่องบิน **100%** (ประมาณ **25,000** บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตัวเครื่องบินในแต่ละกรู๊ป)
8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาพอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติดังกล่าวไปทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรู๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (**PRE CHECK IN**) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรู๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง **LONG LEG** ทุกกรณี
6. หากท่านที่ต้องออกตัวเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหาหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามีดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่อาคารร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียงแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมญี่ปุ่นไม่มีบริการกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมืองถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

